

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3852/UBND-VP  
V/v đảm bảo an ninh trật tự  
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

*Triệu Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2019*

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, phạm pháp hình sự được kiềm chế; không để các ổ nhóm tội phạm hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.

Tết Nguyên đán là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, mừng Đảng, mừng xuân và vui Tết cổ truyền của nhân dân. Đây cũng là thời điểm hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là: Trộm cắp, gây thương tích, đánh bạc, bảo kê, siết nợ, đòi nợ, gây rối TTCC; tội phạm về ma túy, tín dụng đen; vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm,... ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động nắm tình hình có liên quan đến ANTT tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành điểm nóng, phức tạp. Tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT, huy động tối đa lực lượng Công an, Quân sự, bảo vệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường tuần tra nhân dân, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, học sinh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhân dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, không vi phạm pháp luật, không tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội, không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo.

Nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về các quy định xuất cảnh ra nước ngoài, trong đó tập trung các quy định của pháp luật liên quan đến xuất khẩu lao động; những nguy cơ, tác hại, hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép, những rủi ro tiềm ẩn khi đi lao động trái phép tại Trung Quốc và các nước; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

... để người dân cảnh giác, tự giác chấp hành, đồng thời giúp người dân ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngay tại địa phương.

Làm tốt công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều đến địa bàn, đảm bảo 100% người nước ngoài, Việt kiều đến địa bàn được đăng ký khai báo tạm trú theo đúng quy định

3. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý quyết liệt với các loại tội phạm, nổi nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, các ổ nhóm tội phạm hình sự đang có biểu hiện hoạt động; tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, gây thương tích, tội phạm tín dụng đen, tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế; các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém, gian lận thương mại, vi phạm về ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm... không để tội phạm hoạt động lộng hành, xâm hại đến tài sản cũng như đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

4. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hoạt động của các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn và kiểm tra, xử lý vi phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, nhất là trên tuyến Quốc lộ 47, 47C, đường Nghi Sơn – Sao Vàng và các tuyến tỉnh lộ; kiểm chế và làm giảm tối thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông và cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng; chủ động nắm sớm tình hình, tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo, các loại súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết và đêm giao thừa.

5. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn; xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT”; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và hoạt động của lực lượng nông cốt làm công tác bảo vệ ANTT. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin truyền thông, trong các cơ quan, khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân; tích cực tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở.

6. Lực lượng Công an huyện chủ động xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Giám đốc Công an tỉnh; tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tập trung vào những địa bàn phức tạp về ANTT chưa được bố trí Công an chính quy, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT ở từng địa phương, đơn vị và địa bàn dân cư.

Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân và các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và xử lý vi phạm pháp luật, kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, vụ án liên quan

đến các ô nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép... để tuyên truyền và phòng ngừa giáo dục chung.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện tình hình, kết quả thực hiện.

Cơ quan, đơn vị nào không triển khai, hoặc triển khai nhưng không hiệu quả dẫn đến để xảy ra phức tạp về ANTT thì lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và bị kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Công an tỉnh (b/c);
- BT, PBT Huyện ủy (b/c);
- TT UBND huyện (b/c);
- Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện (th/h);
- Các cơ quan, đơn vị (th/h);
- UBND các xã, thị trấn (th/h);
- Lưu: VT, CAH.



**Vũ Đức Kính**